



เชียงใหม่นิวส์

ประจำวันที 16 สิงหาคม พ.ศ.2550 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จับมือนักศึกษานิติศาสตร์ 9 สถาบัน จัดเสวนา "นักศึกษากฎหมายกับรัฐธรรมนูญปี 2550" นำเสนอความคิดเห็นช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนลงประชามติ นักศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จับมือนักศึกษานิติศาสตร์ 9 สถาบัน จัดเสวนา "นักศึกษากฎหมายกับรัฐธรรมนูญปี 2550" นำเสนอความคิดเห็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนลงประชามติโดยได้รับเกียรติจากนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-16.30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่

เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมขึ้นมาในครั้งนี้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศประโยชน์ของการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ก็ย่อมจะเกิดแก่เพื่อนๆ นักศึกษาทุกคนแม้มิใช่ นักศึกษากฎหมายก็ตาม

จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 13 ฉบับซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยแต่เมื่อมองถึงพัฒนาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแล้วจะพบว่า เป็นไปอย่างเชื่องช้า ตรงกันข้ามกับประเทศอื่นที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อ 225 ปีก่อนเพียง



นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดการเสวนามักศึกษากฎหมาย 10 สถาบันร่วมเน้นห้องประชุม



นายชาคริต จันทร์เต็ม นายกลสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม

นิติศาสตร์ม.พายัพจัดเสวนา นักศึกษากฎหมายกับรัฐธรรมนูญ

อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่ทาว ฝั่งตะวันออก นายชาคริต จันทร์เต็ม นายกลสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ

ฉบับเดียวแต่มีการแก้ไขหลายครั้งยอมแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องศึกษา และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญให้มากยิ่งขึ้น

ทุกคนย่อมจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยได้ใช้รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรซึ่งแตกต่างกับประเทศอื่น ๆ ที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบของจารีตประเพณีอีกประการหนึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญได้สะท้อนออกมาในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญเองแทบทุกฉบับที่ว่า "บทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้" ด้วยเหตุนี้ประชาชนคนไทยจำเป็นต้องรู้ และเข้าใจรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ การดำเนินชีวิตของตนเป็นอย่างมาก สโมสรนักศึกษาฯได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขึ้นาสังคม รับผิดชอบในขณะเดียวกันจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากฎหมายได้มี

เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ 10 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยโยนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ มหาวิทยาลัยพายัพ